

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล [www.consular.go.th](http://www.consular.go.th)

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๓๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “แจ้งเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน”

\*\*\*\*\*

เทศกาลปีใหม่นี้เพิ่งผ่านไปไม่นาน เทศกาลตรุษจีนในปีนี้ก็มาถึงเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา ใครที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้คงต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะหลายคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากเพื่อแจ้งเตือนให้พี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศจีน หรือแม้แต่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียในช่วงนี้ให้ระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อ

โรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ โดยข้อมูลของทางการจีนเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น ๑๙๘ ราย เสียชีวิต ๓ ราย

สถานการณ์ของโรคระบาดขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมและป้องกันได้ ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน ยังไม่พบสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้และยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงวิธีการแพร่ระบาดของโรคด้วย

หากท่านจำเป็นต้องเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นหรือเมืองอื่น ๆ ของประเทศจีนในช่วงนี้ จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ/จาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ ไม่สัมผัสสัตว์หรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ที่ป่วยหรือตาย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดี หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที

\*\*\*\*\*